



Common Good City Farm

Growing Food. Cultivating Community.

Chính sách không phân biệt đối xử của Common Good City Farm

Common Good City Farm nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình và hoạt động của mình trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, nhận dạng và biểu hiện giới, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tình trạng cha mẹ, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, thông tin di truyền, niềm tin chính trị, tình trạng cựu chiến binh, hoặc bởi vì tất cả hoặc một phần thu nhập của một cá nhân có được từ bất kỳ chương trình hỗ trợ công cộng nào. (Không phải tất cả các căn cứ bị cấm đều áp dụng cho tất cả các chương trình.)

Trang trại Common Good City cam kết cung cấp một môi trường cân bằng, an toàn và giáo dục cho tất cả những người tham gia chương trình, du khách và tình nguyện viên. Common Good City Farm tin chắc rằng mọi người cần được đối xử bình đẳng và công bằng. Những người khuyết tật cần thay đổi khả năng tiếp cận nên liên hệ với nhân viên chương trình có liên quan.

Ngoài ra, vui lòng tham khảo sổ tay Nhân viên của Common Good để biết các chính sách liên quan đến chống phân biệt đối xử và chống quấy rối tại nơi làm việc.

Trích từ Sổ tay Nhân viên Nông trại Thành phố Tốt:

Common Good City Farm cam kết mở rộng cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả ứng viên và nhân viên trên cơ sở thành tích và trình độ của cá nhân. (Các) đặc điểm hoặc hoạt động được bảo vệ của nhân viên hoặc người nộp đơn (như thảo luận bên dưới) sẽ không ảnh hưởng xấu đến cơ hội việc làm của cá nhân đó với Common Good City Farm. Tất cả các quyết định liên quan đến việc làm, bao gồm tuyển dụng, sa thải, thăng chức, cách chức, giao việc, đào tạo, lên lịch, chuyển chuyển và bồi thường, sẽ được đưa ra mà không liên quan đến tình trạng hoặc hoạt động được bảo vệ của nhân viên. Phân biệt đối xử bị nghiêm cấm!

Về vấn đề bồi thường, Common Good City Farm cam kết công bằng trong việc bồi thường giữa nam và nữ. Bất kỳ sự khác biệt nào trong việc bồi thường cho công việc về cơ bản tương tự (theo quy định của pháp luật) sẽ được biện minh bởi thâm niên, công lao, số lượng hoặc chất lượng sản xuất và / hoặc các yếu tố chân chính khác ngoài giới tính (chẳng hạn như giáo dục và kinh nghiệm) có liên quan trực tiếp đến vị trí được đề cập và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Ngoài ra, chính sách của Common Good City Farm là cung cấp chỗ ở hợp lý trong phạm vi luật pháp yêu cầu cho những cá nhân khuyết tật đủ tiêu chuẩn là nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc trừ khi một chỗ ở như vậy sẽ gây ra cho Common Good City Farm một khó khăn hoặc nguyên nhân không đáng có. Một mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người khác tại nơi làm việc. Nếu bạn tin rằng bạn yêu cầu một chỗ ở hợp lý để cho phép bạn thực hiện các chức năng thiết yếu của vị trí của mình, vui lòng thông báo cho Giám đốc Điều hành. Cam kết của Common Good City Farm trong việc cung cấp chỗ ở hợp lý bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những cam kết được quy định theo Đạo luật Nhân quyền của Quận Columbia năm 1977, Đạo luật Bảo vệ Công bằng cho Người lao động Mang thai, và tất cả các luật khác của tiểu bang và liên bang về việc mang thai và / hoặc nhân viên đang cho con bú.

Các nhà quản lý được yêu cầu chuyển tải tất cả các yêu cầu về chỗ ở cho Giám đốc điều hành để được giải quyết nhanh chóng.

Tổng quan về các Hạng mục và Hoạt động được Bảo vệ Trang trại Thành phố Tốt cam kết cung cấp một môi trường làm việc không bị quấy rối, phân biệt đối xử và trả thù dựa trên các đặc điểm hoặc hoạt động được pháp luật bảo vệ.

Các đặc điểm được bảo vệ hợp pháp bao gồm: •

Chủng tộc

• màu sắc

• nguồn gốc quốc gia – bao gồm các hạn chế sử dụng ngôn ngữ Tôn giáo của tổ tiên – bao gồm cả tập tục ăn mặc và chải chuốt tôn giáo • tình trạng hôn nhân

• quan hệ tình dục – bao gồm mang thai, cho con bú và các tình trạng y tế liên quan

• xu hướng tình dục

• giới tính

• bản dạng giới – nghĩa là việc xác định một người là nam, nữ, giới tính khác với giới tính của người đó khi sinh ra hoặc chuyển giới

• biểu hiện giới tính – nghĩa là ngoại hình hoặc hành vi liên quan đến giới tính của một người, cho dù có liên quan khuôn mẫu với giới tính của người đó khi sinh ra hay không

- khuyết tật – bao gồm tình trạng tinh thần và thể chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng bệnh HIV và AIDS – bao gồm cả ung thư và thông tin di truyền đặc điểm di truyền – bao gồm DNA của một người hoặc tiền sử gia đình có thể cung cấp thông tin về khuynh hướng của một người hoặc có khả năng mắc tuổi hoặc bệnh tật (trên 18) • tình trạng quân nhân và cựu chiến binh • ngoại hình cá nhân - bề ngoài nhưng tùy theo yêu cầu kinh doanh

hoặc tiêu chuẩn

- trách nhiệm gia đình - hỗ trợ một người trong mối quan hệ phụ thuộc, bao gồm nhưng không giới hạn ở con, cháu và cha mẹ
- đảng phái chính trị - thuộc hoặc ủng hộ một đảng chính trị • trúng tuyển - nghĩa là được ghi danh vào một trường cao đẳng, đại học hoặc một số loại trường trung học

Các hoạt động được bảo vệ hợp pháp bao gồm:

- báo cáo khiếu nại hoặc lo ngại về các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách này, bất kể khiếu nại hoặc quan ngại đó được nêu ra trong nội bộ hay với cơ quan chính phủ
- chống lại hoặc chống lại các thực hành hoặc hành vi trái với chính sách này, tham gia vào cuộc điều tra về các vi phạm có thể xảy ra đối với chính sách này, yêu cầu sử dụng ngày nghỉ ốm hoặc thời gian nghỉ được bảo vệ khác (chẳng hạn như nghỉ dưỡng thai và nghỉ gia đình và y tế nếu có) • khác các hoạt động có thể được pháp luật bảo vệ

Bạn cũng nên biết rằng chính sách của Common Good City Farm nghiêm cấm phân biệt đối xử, quấy rối và trả đũa một cá nhân vì người đó được coi là thuộc nhóm được bảo vệ hoặc đã tham gia vào hoạt động được bảo vệ, ngay cả khi nhận thức đó là sai. Chẳng hạn, nếu bạn đưa ra nhận xét hạ thấp về một đồng nghiệp có vẻ như mắc bệnh, nhưng sau đó mới biết người đó không có bệnh như vậy, thì bạn đã vi phạm chính sách Common Good City Farm và sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật. Chính sách của chúng tôi cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử, quấy rối và trả thù các cá nhân do liên kết của họ với những người khác thuộc các nhóm được bảo vệ.

Phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc duy trì một môi trường làm việc công bằng và thoải mái trong Mọi sự tôn trọng, Common Good City Farm duy trì một chính sách nghiêm ngặt nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối và trả thù dưới mọi hình thức. Như một điều kiện về việc làm của bạn hoặc tiếp tục làm việc, bạn bắt buộc phải đọc chính sách này, đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu nó và tuân thủ các điều khoản của nó mọi lúc.